

6 วันปีใหม่ตาย 410 กทม.แชมป์เมาขับ

6 วันอันตรายปีใหม่ เกิดอุบัติเหตุ
3.4 พันครั้ง (อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 1

ปีใหม่

มท.1ชี้อุบัติเหตุปีใหม่ยอดลด

เมื่อวันที่ 2 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2562 ว่า ยอดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอาจไม่มากเหมือนปีที่ผ่านมา แม้สถิติเมาแล้วขับลดลง แต่อุบัติเหตุยังเป็นเรื่องเดิมคือขับเร็วและดื่มสุรา เป็นสถิติที่จับกุมได้มากที่สุด หากไม่จับก็จะสูญเสียมากกว่านี้ ส่วนจะเป็นถนนสายหลักหรือสายรอง จะต้องวิเคราะห์พื้นที่และช่วงเวลา ส่วนใหญ่จะเป็นรถจักรยานยนต์ที่ดื่มแล้วขับในหมู่บ้าน แต่เราต้องวิเคราะห์กันอีกครั้ง

“จากนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องประเมินว่ามาตรการที่ข้อยู่ทั้งหมดต้องทำอะไร เพื่อให้สถิติลดลง เช่น มาตรการที่จะทำให้คนมีวินัยในการใช้รถ ควรจะต้องสั่งสอนหรือใช้มาตรการเรื่องการดื่มซึ่งในขั้นที่ รวม

ถึงการบังคับใช้กฎหมายว่าโทษเป็นอย่างไร เพื่อให้คนมีจิตสำนึกใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัย เราต้องดูที่จะมาตรการ ผมจะเร่งทำเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด เพื่อเตรียมรับมือ เพราะเรายังมีการสูญเสียสูงอยู่ แม้ไม่ใช่ช่วงเทศกาล” พล.อ.อนุพงษ์กล่าว

ยอดวันโคราชตายมากที่สุด

ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พล.ท.สมศักดิ์ สมวัชรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก และผู้แทนเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธานแถลงข่าวสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ 664 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 89 ราย ผู้บาดเจ็บ 675 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา 43.22% ขับรถเร็วเกินกำหนด 31.48% ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 84.60% รถปิกอัพ 4.84% ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง 64.91% บนถนนใน อบต./หมู่บ้าน 37.95% ถนนกรมทางหลวง 36.14% จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี 24 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 10 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 31 คน

“สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 6 วัน ตั้งแต่ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,425 ครั้ง ผู้เสียชีวิต

410 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,516 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก พังงาแพร่ แม่ฮ่องสอน สตูล และสมุทรสงคราม จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 109 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 24 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 127 คน” พล.ท.สมศักดิ์กล่าว



ติดยาว -สภาพการจราจรบริเวณ ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ช่วงเบี่ยงออกไปสู่ถนนพหลโยธิน มุ่งหน้าไปมอเตอรเวย์ รถติดยาวถึง ต.คลองจิก อ.บางปะอิน เนื่องจากประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ หลังสิ้นสุดช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 2 มกราคม